

Báo chí phải kết hợp giữa truyền thống với nền tảng số

17:26 13/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Báo chí truyền thống cần phải có tư duy sáng tạo hơn nữa để kết hợp giữa truyền thống với nền tảng số để vừa đáp ứng được yêu cầu, vừa đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Đó là chia sẻ bên hành lang Kỳ họp thứ 8, ngày 13/11 của một số đại biểu Quốc hội.

Đánh giá về đợt 1 Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, đại biểu Quận Minh Cường (Đồng Nai) nhìn nhận, đây là một kỳ họp với nhiều đổi mới, các dự án Luật trình tại kỳ họp đều súc tích, ngắn gọn hơn, cô đọng hơn và đặt ra vấn đề về nguyên tắc, đường lối. Bên cạnh đó là sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, hay nói cách khác là giao cho địa phương trách nhiệm để tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong các quyết định của mình.

“Chúng ta đừng soạn quá chi tiết, quá cụ thể các Luật, dự thảo Luật. Trước đây, chúng ta cho rằng làm thế là tốt nhưng thực tế mấy chục năm qua đã cho thấy, đã chứng minh làm thế là không ổn. Cuộc sống bên ngoài nhiều biến động, luôn luôn thay đổi, biến động nhanh quá. Nếu không giao, không phân quyền cho các cấp, không phân quyền cho Chính phủ, các tỉnh, các Bộ thì sửa Luật một ít thôi cũng trình ra Quốc hội sẽ không kịp thời”, đại biểu Quận Minh Cường chia sẻ.

Bên hành lang Kỳ họp, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) đánh giá việc xây dựng các luật, pháp lệnh, các nội dung đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 8 đã được chuẩn bị, bàn bạc, thảo luận rất kỹ, trong đó có nhiều nội dung liên quan mật thiết đến phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiều nội dung cử tri đang rất quan tâm.

Nhận xét về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp, đại biểu Đoàn Trà Vinh chia sẻ, phần điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội “rất linh hoạt, dứt khoát”, còn phiên chất vấn đảm bảo “đi vào chiều sâu nội dung”.



Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn.

Chia sẻ về “kinh tế báo chí” và “cơ hội, nguồn lực cho báo chí cách mạng trước sự bùng nổ của mạng xã hội”- một trong các vấn đề thu hút sự quan tâm tại kỳ họp này, đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng, truyền thông nói chung và những nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần phải nhanh nhạy qua các kênh thông tin, mạng xã hội. Tuy nhiên, nhà nước và các địa phương, chính quyền địa phương, các cấp cần nghiên cứu những chính sách, cách thức “đặt hàng” để các cơ quan báo chí thực hiện đúng, triển khai cụ thể hóa nhanh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

“Phải làm sao để các cơ quan truyền thông, báo chí có được những nội dung để thực hiện, hoạt động. Để xảy ra việc cạnh tranh giữa báo chí truyền thống với mạng xã hội một cách đơn thuần như hiện nay thì báo chí sẽ rất khó cạnh tranh với mạng xã hội vì mạng xã hội đang có những lợi thế so với báo chí truyền thống. Nhưng báo chí cách mạng phải phát triển để truyền thông chính sách thật kỹ lưỡng, giúp người dân có thể nắm chắc được những chủ trương đó”, đại biểu Trần Quốc Tuấn khẳng định.

“Muốn xem các nội dung chính thức, chính thống thì người ta lại tìm đến cơ quan báo chí có uy tín bởi mạng xã hội hiện nay đưa tin nhanh, nhạy nhưng thông tin đó cần phải được kiểm chứng. Còn các báo chí truyền thống cần phải có tư duy sáng tạo hơn nữa để kết hợp giữa báo chí truyền

thống với nền tảng số, để vừa đáp ứng được yêu cầu, vừa nhanh, vừa chính xác nhưng cũng phải đảm bảo truyền tải đầy đủ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời”, đại biểu Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Cũng theo đại biểu Trần Quốc Tuấn, việc tạo cơ chế đặc thù cho phép báo chí được kinh doanh “cần phải cân nhắc thật kỹ” để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí có được nguồn thu để phát triển nhưng phải quản lý chặt, “tránh phát sinh nhiều vấn đề không hay” trong hoạt động của các cơ quan báo chí.

Bên hành lang kỳ họp, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đã có những chia sẻ về kế hoạch sửa Luật Báo chí sắp tới, trong đó có đề cập đến cho phép một số cơ quan báo chí lớn được kinh doanh về nội dung, kinh doanh xung quanh lĩnh vực truyền thông. Hoạt động của cơ quan báo chí phải dựa vào nhiệm vụ, các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan báo chí. Những gì thuộc về nhiệm vụ, chức năng của mình sẽ được cơ quan chủ quản, Nhà nước “đặt hàng”.

“Khi cơ quan báo chí đáp ứng được chuyên môn của mình, đáp ứng được nhu cầu xã hội thì chúng ta phải khai thác và phát huy năng lực đó để tạo ra các nguồn thu. Điều quan trọng nhất là tất cả các hoạt động này phải hướng đến mục tiêu của báo chí cách mạng, phục vụ đúng tôn chỉ mục đích chứ không phải là chạy theo mục tiêu để có được nguồn thu, công ăn việc làm mà xa rời tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ chính của chúng ta”, đại biểu Hoàng Văn Cường chia sẻ.

Anh Tùng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-chi-phai-ket-hop-giua-truyen-thong-voi-nen-tang-so>